
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

ฉบบัที ่52/2564 วนัศกุรท์ี ่24 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 ฉบบัที ่52/2565 วนัศกุรท์ี ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

 

ร่วมประชุมหารือแนวทาง 

จัดตัง้กลุม่ผูใ้ชน้้า้เพือ่การบรหิารจดัการน้า้แบบมีส่วนร่วม 

ในพืน้ที่อา้เภอทา่ปลา จงัหวดัอตุรดติถ์ 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายเทพวิทักษณ์ แก้วยอด หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน 

ประชุมหารือการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้้าในพื้นที่อ้าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ นายจักรพรรณ สุวรรรณภักดี นายอ้าเภอ

ท่าปลา ผู้แทนจากโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ และผู้แทนจากส้านักงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ 12 ณ ที่ว่าการอ้าเภอ

ท่าปลา เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้้า ในการจัดการน้้าจากอ่างเก็บน้้าห้วยน้้ารีอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ                  

เป็นการจัดการน้้าระบบท่อส่งน้้าในพื้นที่ให้มีการจัดสรรน้้าได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้น้้าในแต่ละต้าบล แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่อ้าเภอท่าปลา พร้อมกันนี้จะมีการจัดอบรมให้ความรู้                 

กับสมาชิกกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการน้้าด้วยระบบท่อแบบชุมชนมีส่วนร่วม การดูแลตรวจสอบและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์               

ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จ้านวน 500 คน ภายในช่วงฤดูฝนนี้  

 

ฉบับท่ี 20/2566 
 

ศุกร์ท่ี 19 พ.ค. 2566 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กยส-ฟ. ประสานงานการยืน่ขออนุญาต 

“งานกอ่สรา้ง Log Boom" 

โรงไฟฟา้พลงัน้า้เขือ่นนเรศวร" 

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นางสาวเสนาะ อินทร้าพันธุ ์พนักงานวิชาชีพระดับ 7 สังกัดแผนกบ้ารุงรักษาบริเวณ

เขื่อนสิริกิติ์ มอบน้้าดื่ม น้้าใจ กฟผ. ขนาด 350 cc จ้านวน 504 ขวด ให้กับสถานีเพาะช้ากล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์                  

โดยมี นายนพกร ปินตากุล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ช้านาญงาน ท้าหน้าที่หัวหน้าสถานีเพาะช้ากล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นผู้รับมอบ 

ทั้งนี้เพื่อน้าไปให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่องานบริการแจกจ่ายกล้าไม้ 

 

เขื่อนสิรกิติิ ์สนับสนนุน้า้ดื่มน้า้ใจ 

ให้กบัสถานเีพาะชา้กลา้ไม้จงัหวดัอตุรดติถ์ 

 

เมื่ อ วั น ที่  18 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2566                 

ณ ส้านักงานเจ้าท่าภู มิภาคสาขาพิษณุ โลก               

นายวชัรพงษ์ ขุนล่้า หัวหน้ากองบ้ารุงรักษาโยธา

เขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงานแผนกบ้ารุงรักษา

เขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนสิ ริกิติ์  เข้าพบ                

นายคะนอง ดวงแก้ว ผู้อ้านวยการส้านักงาน              

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพิษณุโลก เพื่อหารือ และ

ปรึกษาแนวทางการยื่นขออนุญาต “งานก่อสร้าง              

Log Boom" โรงไฟฟ้าพลังน้้าเขื่อนนเรศวร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 นางสาวนุวดี ทองเชิด หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (กชม -ย.) และผู้ปฏิบัติงาน พร้อมนักวิจัยจากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม                

ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพหาดไก่ต้อย ต้าบลหาดล้า อ้าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อปรับป รุง               

สูตรเคร่ืองดื่มน้้าผลมะม่วงหิมพานต์ตรา Queen รสน้้าผึ้งผสมมะนาว 

กชม-ย. พรอ้มสถาบันอาหารลงพืน้ที่ 

ปรับปรงุสูตรน้า้เมด็มะมว่งหมิพานตพ์รอ้มดื่ม 

ให้กบักลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุม่ส่งเสริมอาชพีหาดไกต่อ้ย 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายกนกพล อินถนอม วิทยากร    

ระดับ 7 สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์  มอบน้้าดื่ม น้้าใจ กฟผ.               

ขนาด 350 cc จ้านวน 504 ขวด เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม 

สวดมนต์ภาสนาของพระสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกา ณ วัดภูเงินวนาราม ต้าบลบ้าน

ฝาย อ้ า เภอน้้ าปาด จั งหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี  น ายสุ เนตร วานิ ชกูล 

คณะกรรมการวัดภูเงินวนาราม เป็นผู้รับมอบ ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวจัดระหว่าง

วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2566 

เขื่อนสิรกิติิ ์สนับสนนุน้า้ดื่ม น้า้ใจ กฟผ. ในกิจกรรมปฏบิตัธิรรมฯ 

วัดภเูงนิวนาราม ต.บ้านฝาย อ.น้า้ปาด จ.อตุรดติถ์ 

 

โอกาสนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค รวมถึงหารือเก่ียวกับ

การพัฒนาต่อยอดในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับ นายจกัรพรรณ สุวรรณภักดี 

นายอ้าเภอท่าปลา ในคร้ังนี้อีกด้วย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


